

Triệu Sơn, ngày tháng 11 năm 2020

Số: /TB-BCĐXDNTM

## THÔNG BÁO

### Kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2020 – 2025

Ngày 11/11/2020, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện (BCĐ) tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả hoạt động của BCĐ năm 2020. Sau khi nghe Văn phòng NTM huyện báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Mai Nhữ Thắng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2020 - 2025 kết luận như sau:

Nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở, đồng thuận với chủ trương xây dựng nông thôn mới, đây là điều kiện thuận lợi để các cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện. Vậy nên, kết quả chỉ đạo của BCĐ huyện đã đạt được trong thời gian vừa qua là rất tốt; ước thực hiện hết năm 2020 có 27/32 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Triệu Sơn đến năm 2022 đạt chuẩn nông thôn mới, yêu cầu các đồng chí thành viên BCĐ, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Làm tốt công tác tuyên truyền những chủ trương của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo các nội dung trực quan, sinh động và thiết thực; thông nhất nội dung khẩu hiệu tuyên truyền, đó là: **“Triệu Sơn bút phá đi lên”**, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện để thống nhất từ tư tưởng đến hành động.

Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng NTM, Trung tâm VH TT, TT và DL, các ban, phòng, ngành liên quan tổ chức thực. Trung tâm VH TT, TT và DL thường xuyên kết nối với Đài phát thanh, truyền hình tỉnh có các chương trình phát sóng trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, tuyên truyền.

2. BCĐ, Văn phòng NTM huyện, các Tiểu ban rà soát lại toàn bộ các nội dung công việc đã làm, đang làm và còn dang dở để báo cáo BCĐ; đồng thời, Văn phòng NTM huyện yêu cầu các xã báo cáo kết quả chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã, kèm theo hồ sơ gồm: Thành lập và kiện toàn BCĐ, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ, báo cáo kết quả thực

hiện chương trình mục tiêu quốc gia NTM xã để báo cáo Trưởng BCD huyện qua Văn phòng NTM huyện trước ngày 25/11/2020.

Giao Văn phòng NTM huyện hướng dẫn cụ thể báo cáo và hồ sơ để các xã thực hiện báo cáo và gửi hồ sơ cho đảm bảo đồng bộ.

Phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Phó Trưởng BCD phụ trách 17 xã, thị trấn; đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng BCD phụ trách 17 xã, thị trấn còn lại xong trong tháng 11/2020. Văn phòng NTM huyện có thể đề xuất BCD thành lập Tổ giúp việc cho BCD và báo cáo cụ thể về đồng chí Bí thư Huyện ủy - Trưởng BCD trong tháng 11/2020.

3. Các đồng chí thành viên BCD, các Tiểu ban, các đồng chí Thường vụ Huyện ủy - Trưởng cụm chủ động hơn nữa trong việc nắm bắt, chỉ đạo cơ sở; đối với những xã đã về đích nông thôn mới thì tiếp tục củng cố các tiêu chí để có lộ trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đối với các xã còn lại chưa về đích nông thôn mới thì tiếp tục chỉ đạo để các xã về đích theo đúng kế hoạch, không được chậm trễ.

4. Về báo cáo kết quả hoạt động BCD huyện năm 2020: Văn phòng NTM huyện tiếp thu tối đa các ý kiến đã tham gia phát biểu tại hội nghị, tham mưu cho BCD hoàn thiện lại nội dung của báo cáo, nhất là kết quả chuyển biến như thế nào trên tất cả các lĩnh vực. Đánh giá lại những tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo của BCD từ cấp huyện đến cấp xã; tinh thần phối kết hợp giữa các đồng chí thành viên BCD với các phòng, ngành, đơn vị như thế nào; tồn tại, hạn chế của các xã chủ yếu còn những tiêu chí nào, kể cả những xã đã về đích nông thôn mới; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế thật cụ thể, sát đúng tình hình, từ đó đưa ra giải pháp thật sát đúng.

5. Các đồng chí thành viên BCD, các Tiểu ban phải thường xuyên báo cáo bằng văn bản kết quả chỉ đạo của mình vào các ngày 14 và 28 hàng tháng về đồng chí Trưởng BCD qua Văn phòng NTM, nếu không có báo cáo thì coi như đồng chí đó không đi chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước BCD và Thường vụ Huyện ủy. Giao Văn phòng NTM chuẩn bị đề cương báo cáo gửi các thành viên BCD.

6. Về công tác vệ sinh môi trường: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu cho UBND huyện có văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn đề tổ chức phát động phong trào tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện, trong tháng 12/2020 tổ chức 01 đợt cao điểm, năm 2021 tổ chức 03 đợt và năm 2022 tổ chức 03 đợt.

7. Về các cơ chế hỗ trợ: Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với Văn phòng NTM huyện, các địa phương để xây dựng cơ chế hỗ trợ cụ thể cho các xã và báo cáo Thường trực, Thường vụ Huyện ủy trước ngày 30/11/2020.

8. Đối với tiêu chí văn hóa cơ sở: Giao Phòng VH TT trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cùng với các thành viên hoàn thành tiêu chí theo quy định xã NTM, huyện NTM. Khẩn trương tham mưu báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Chỉ thị nâng cao chất lượng tiêu chí văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 12/2020.

9. Văn phòng NTM căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể trong thời gian tới bao gồm: 10 xã nông thôn mới nâng cao (chuẩn bị 15); 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (chuẩn bị 04); 10 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (chuẩn bị 15), báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2020.

10. Về một số đề xuất, kiến nghị: Đã giao cho các phòng liên quan triển khai thực hiện. Riêng đối với kinh phí hoạt động của BCD huyện thì giao Phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện bổ sung vào năm 2021./.

Giao Văn phòng NTM huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện thông báo này. Báo cáo kết quả với đồng chí Trưởng BCD huyện 02 lần/tháng vào các ngày 16 và 30 bằng văn bản; đề xuất những nội dung, tiến độ và xử lý những cán bộ không triển khai thực hiện theo quy định.

Trên đây là kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy - Trưởng BCD thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2020 - 2025, UBND huyện thông báo đề các ban, phòng, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TVHU, TT HĐND huyện (báo cáo);
- Thành viên BCD XDNTM huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn (thực hiện);
- TT cơ quan, đơn vị liên quan (thực hiện);
- Lưu: VT, NN.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH HUYỆN UBND  
Lê Phú Quốc**